



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลโฟลิดทอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลโฟลิดทอง



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโฟลิดทอง

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนา และโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน และการที่จะได้แนวทางการพัฒนาจะต้องศึกษา วิเคราะห์ถึงปัจจัยหลายประการของพื้นที่ จุดอ่อน จุดแข็ง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ วางแผนพัฒนา และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เมื่อได้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้แล้วย่อมจะทำให้กำหนดแนวทางการพัฒนา และโครงการที่จะแก้ไข้ปัญหาให้สำเร็จไปได้

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองฉบับนี้ ก็ได้จัดทำขึ้นสำเร็จ โดยอาศัย กระบวนการในการรับทราบปัญหาจากประชาคมหมู่บ้าน นำมาวิเคราะห์ถึงเหตุผล หลักการ ศักยภาพของท้องถิ่น สามารถจะนำไปสู่การแก้ไข้ที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โดยภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

มิถุนายน 2556

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	5
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว	11
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	19
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยว	20
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล	21

\*\*\*\*\*

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ที่กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา มีความสำคัญต่อการพัฒนาตำบลโพธิ์ทองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต้องใช้เป็นกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการวางแผนแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.2.1 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

1.2.2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

1.2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

1.2.4 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด อีกทั้งมีกรอบทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาท้องถิ่น

### 1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ แต่ไม่ได้กำหนดช่วงเวลา ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสามารถที่จะพิจารณาว่าจะทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนสำหรับช่วงเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด อาจกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วงละ 5 ปี เพื่อใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย ก็ได้

ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดทำโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเพื่อดำเนินการตามช่วงเวลาและขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

### ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล

#### 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดทำได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น

#### 2. การรวบรวมปัญหาสำคัญของท้องถิ่น

ข้อมูลปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่สำคัญไว้

ให้นำแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

### ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน(Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส(Opportunity-O) และอุปสรรค(Threat-T) เป็นเครื่องมือ

### ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

#### 1. การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพในอนาคตซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

2. การกำหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(mission)ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการกำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทำ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบแล้วว่าท้องถิ่นต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการ

วิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น การตอบคำถามว่าท้องถิ่นจะต้องทำอะไร เพื่อใคร คำตอบที่เกิดที่ก็เกิดขึ้นก็คือความหมายของคำว่า “ภารกิจหลัก” นั่นเอง

#### ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีลักษณะ ดังนี้

1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนำไปสู่ภารกิจหลัก และบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักมาพิจารณากำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

#### ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการกำหนดผลสำเร็จที่ต้องการ โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องทำแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่น เพื่อนำท้องถิ่นไปให้บรรลุตามต้องการที่จะเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น 2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง

ในขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ การกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจแบ่งขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ออกได้ 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ(Need/ปัญหา(Problem)/ข้อจำกัด(Constraint) / ศักยภาพ(Potential) หรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า “การวิเคราะห์ NPCP”

ขั้นตอนที่ 2 การนำเอาปัญหาวิเคราะห์ (Problem Analysis)

จากขั้นตอนแรก เมื่อเราสำรวจและค้นหาปัญหาต่างๆมาได้จำนวนหนึ่งแล้ว เราจะนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือประเด็นการพัฒนาทั้งนี้ก็เพราะในการกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา เราอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนึ่งย่อม

หมายถึงการจัดการกับสาเหตุ นอกจากนี้การเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา ยังช่วยให้เราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปัญหาหนึ่ง อาจจะมีต่ออีกปัญหาหนึ่งด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์

ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบายกำหนดโดยผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงาน การทบทวนนโยบายจะทำให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น

### ขั้นตอนที่ 7 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

เมื่อได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยกคายันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ได้อย่างไร อันเป็นการตอบคำถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร”

### ขั้นตอนที่ 8 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆของกระบวนการดำเนินงาน

เป้าหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. เงื่อนไข ควรระบุว่าการทำอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่
2. ปริมาณ ที่ต้องการจะเกิดขึ้นในจำนวนเท่าไร
3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา
4. สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ
5. ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง
6. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7. กรณีที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ควรจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนไว้เพื่อให้

เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน

### ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กำหนด จากนั้นจะนำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภาท้องถิ่นเพื่อความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

## **1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

1.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

1.4.2 ทำให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

## บทที่ 2

### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

#### 2.1 สภาพทั่วไป

##### 2.1.1 ที่ตั้ง

ตำบลโพธิ์ทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีสมเด็จห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลบ้านบากกับตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต้	ติดกับตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลขอนแก่น ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก	ติดกับตำบลหนองแวงควงกับ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ

##### 2.1.2 เนื้อที่

ตำบลโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ประมาณ 11,156.25 ไร่ เฉลี่ยประมาณ 17.85 ตารางกิโลเมตร

##### 2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพธิ์ทอง สภาพเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ในการเกษตรลักษณะเป็นดินทราย ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย และประสบกับภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้ำไหลผ่าน มีลำห้วยเงินและลำห้วยคลองยาวไหลผ่านจากตำบลหนองแวงควงผ่านตำบลโพธิ์ทองเข้าสู่ตำบลนาโพธิ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในฤดูแล้งลำห้วยบางแห่งจะมีสภาพตื้นเขิน จะมีน้ำเหลือเป็นบางแห่งเท่านั้น ทำให้ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

##### 2.1.4 จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1. หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์ทอง
2. หมู่ที่ 2 บ้านเขวาน้อย
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไหล
4. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่
5. หมู่ที่ 5 บ้านเหล่ายาว
6. หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากาชาด
7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ

##### 2.1.5 ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 2,833 คน เป็นชาย 1,398 คน หญิง 1,435 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 91 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกจำนวนประชากร และครัวเรือน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร		รวม	จำนวนครัวเรือน (หลัง)
		ชาย	หญิง		
1	บ้านศรีโพธิ์ทอง	233	201	434	100
2	บ้านเขวาน้อย	185	191	376	104
3	บ้านหนองไหล	112	129	241	71
4	บ้านเหล่าใหญ่	292	279	571	132



5	บ้านเหล่ายาว	254	280	534	140
6	บ้านเหล่ากาชาด	157	173	330	104
7	บ้านหนองเจริญ	165	182	347	90
รวม		1,398	1,435	2,833	741

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

## 2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

### 2.2.1 อาชีพ

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา โดยจะทำนาข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่และข้าวหอมมะลิเป็นการปลูกเพื่อการบริโภค แต่ก็มีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ทำกรทดลองปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.5 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ ซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจและราคาดี ควรที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได้เพาะปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ราคาดี และสำหรับพืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่ คือ การทำไร่ยาสูบ พันธุ์เตอร์กิชเพื่อส่งขายโรงงานยาสูบ ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ทำรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด และไก่พื้นเมือง

อาชีพรับจ้างทั่วไปถือเป็นอาชีพรองจากอาชีพด้านการเกษตร ชาวบ้านชายส่วนใหญ่เดินทางไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งทางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งทำให้มีรายได้ดีพอสมควร ส่วนแม่บ้านก็ไปรับจ้างทอผ้าในโรงงานที่ที่อยู่ในพื้นที่

อาชีพค้าขาย ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายควบคู่ไปกับการเกษตร จะเป็นการค้าขายของเบ็ดเตล็ด เล็กๆน้อยๆภายในบ้านหรือไม่ก็เป็นการค้าขายกับข้าวรถเร่ตามหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เท่านั้น

### 2.2.2 หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล

- บั้มน้ำมัน	1	แห่ง
- โรงสี	8	แห่ง
- ร้านค้า	23	แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม	2	แห่ง
- โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	7	แห่ง

## 2.3 สภาพทางสังคม

### 2.3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา	2	แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา	-	แห่ง (ขยายโอกาส)
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	7	แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	แห่ง

### 2.3.2 สถาบันและองค์การศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์	5	แห่ง
-----------------	---	------

### 2.3.3 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง	1	แห่ง
---------------------------------------	---	------

## 2.4 การบริการพื้นฐาน

### 2.4.1 การคมนาคม

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางบก ถนนที่ใช้สัญจรของประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง หรือถนนดินในบางสายระหว่างหมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุง

### 2.4.2 การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข	1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	5 แห่ง

### 2.4.3 การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

### 2.4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย	1	สาย
- บึง/หนองน้ำและอื่นๆ	4	แห่ง

### 2.4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย	1	แห่ง
- บ่อน้ำตื้น	-	บ่อ
- บ่อน้ำบาดาล	27	บ่อ
- ประปาหมู่บ้าน	7	แห่ง

## 2.5 ข้อมูลอื่นๆ

### 2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ลำห้วยเงิน
- หนองน้ำธรรมชาติ หนองไหล
- หนองโนนท่าเล
- หนองศรีโพธิ์ทอง
- หนองคลองยาว

### 2.5.2 มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน	1	รุ่น	100	คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)		จำนวน	80	คน

## 2.6 ศักยภาพในตำบล

### 2.6.1 คณะผู้บริหาร

1.นายจักรภพ ภูแฮมโชติ	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
2.นายนิพนธ์ วิเชียรลม	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
3.นายลำดับ แสงหิรัญ	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
4.นายอวยชัย ชุมชิต	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

2.6.2 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายบุญหนา ชานุสรณ์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสัมภาส สิงห์สนั่นตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายอุดมพร เฉลิมสุข ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่	ชื่อ - สกุล	บ้าน	เบอร์โทร
1	<input type="checkbox"/> นายร่วม ศิริยม <input type="checkbox"/> นายประทวน อันทะไชย์	ศรีโพธิ์ทอง	
2	<input type="checkbox"/> นายบุญหนา ชานุสรณ์ <input type="checkbox"/> นางสาวประภาพร ดอนอินอาจ	เขวน้อย	
3	<input type="checkbox"/> นายมงคล วันทาค้อ <input type="checkbox"/> นายคงคา น้อยวิบล	หนองไหล	
4	<input type="checkbox"/> นายไชยา โคตรหอม <input type="checkbox"/> นายสัมภาส สิงห์สนั่น	เหล่าใหญ่	
5	<input type="checkbox"/> นายธานี แสนยะมาตย์ <input type="checkbox"/> นายประเทือง ภาคมฤกษ์	เหล่ายาว	
6	<input type="checkbox"/> นายสมศักดิ์ วรรณสุทธิ <input type="checkbox"/> นางทองใส เขตเจริญ	เหล่ากาชาด	
7	<input type="checkbox"/> นายอุดมพร เฉลิมสุข <input type="checkbox"/> นายสงวน สารมนต์	หนองเจริญ	

2.6.3 พนักงานส่วนตำบล

2.6.3.1 สำนักงานปลัด

	จำนวน	18	คน
<input type="checkbox"/> นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	2	คน
<input type="checkbox"/> นักบริหารงานทั่วไป	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> นักพัฒนาชุมชน	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> บุคลากร	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> เจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	7	คน
<input type="checkbox"/> พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	3	คน

2.6.3.2 ส่วนการคลัง

	จำนวน	8	คน
<input type="checkbox"/> นักบริหารการคลัง	จำนวน	1	คน
<input type="checkbox"/> นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	1	คน

□ นักวิชาการคลัง	จำนวน	1	คน
□ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	1	คน
□ เจ้าหน้าที่พัสดุ	จำนวน	1	คน
□ พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	3	คน

**2.6.3.3 ส่วนโยธา** จำนวน 7 คน

□ นักบริหารงานช่าง	จำนวน	1	คน
□ นายช่างโยธา	จำนวน	1	คน
□ พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	5	คน

**2.6.3.4 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** จำนวน 4 คน

□ หัวหน้าส่วนการศึกษา	จำนวน	1	คน
□ ครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	1	คน
□ พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	2	คน

**2.6.4 รายชื่อบุคลากรพนักงานส่วนตำบล**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
1.	นางเข็มทิศ ศรีรับขวา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	8	-	
2.	นายอพิชาติ สังวิบุตร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	6	-	
3.	นายพิษณุ ยุทธไกร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	6	สำนักงานปลัด	
4.	นางกุสุมา พลหงส์	นักพัฒนาชุมชน	4	สำนักงานปลัด	
5.	นางกชพร เหล่าบุบผา	เจ้าพนักงานธุรการ	5	สำนักงานปลัด	
6.	นายวิทยา อุดมลาภ	บุคลากร	4	สำนักงานปลัด	
7.	ส.อ.ณชพล เหล่าบุบผา	เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	5	สำนักงานปลัด	
8.	นางขวัญใจ ภาชนะวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	สำนักงานปลัด	
9.	นายชาญชัย ธรารุช	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	สำนักงานปลัด	
10.	นายอิสระพงษ์ แก้วคำลา	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	-	สำนักงานปลัด	
11.	นางสาวกัญชภัทร ภูสมตา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	สำนักงานปลัด	
12.	นางสาวเสาวนีย์ บุญบรรลุ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	สำนักงานปลัด	
13.	นางอนุกร พลศรีราช	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์	-	สำนักงานปลัด	
14.	นายสัญญา สีแวงเขตร์	คนสวน	-	สำนักงานปลัด	
15.	นายบุญมี ขวัญบุญมี	ผช.จนท.ป้องกัน ฯ	-	สำนักงานปลัด	
16.	นายตี วิชาคุณ	พนักงานขับรถยนต์	-	สำนักงานปลัด	
17.	นายจිරศักดิ์ สมมงคล	คนงานทั่วไป	-	สำนักงานปลัด	
18.	นายณัฐวุฒิ ภาระยาท	คนงานทั่วไป	-	สำนักงานปลัด	
19.	นางสุนธรา สุขกำเนิด	ผู้อำนวยการกองคลัง	7	ส่วนการคลัง	
20.	นางกรรณิการ์ ประมูลจักโก	นักวิชาการเงินและบัญชี	5	ส่วนการคลัง	

21.	นายสาคร วารสนาม	เจ้าพนักงานพัสดุ	4	ส่วนการคลัง	
22.	นางจุฑาทิพย์ วารสนาม	นักวิชาการคลัง	4	ส่วนการคลัง	
23.	นางจินณาพัทธ์ เสมากักดี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	6	ส่วนการคลัง	
24.	นางปวีรีศา พิกุล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-	ส่วนการคลัง	
25.	นายเกียรติ วิลัยศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ	-	ส่วนการคลัง	
26.	นางสาวรัฐัญญา ปาปะเก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	ส่วนการคลัง	
27.	นายพรชัย การะเกษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	7	ส่วนโยธา	
28.	จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ โมฆรัตน์	นายช่างโยธา	4	ส่วนโยธา	
29.	นายวุฒิไกร คอนมะลา	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	ส่วนโยธา	
30.	นายสุรสิทธิ์ พิษสิงห์	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	ส่วนโยธา	
31.	นายสฤกษ์ อรัญมิตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา	-	ส่วนโยธา	
32.	นายวิชาญ โยธายุทธ	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	-	ส่วนโยธา	
33.	นางสาวชุตินา โบราณมูล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	ส่วนโยธา	
34.	นางชนิศา ปรีโชติ	หัวหน้าส่วนการศึกษา	6	ส่วนการศึกษา ฯ	
35.	นางสุภัค พันธเสริม	ผู้ดูแลเด็ก	3	ส่วนการศึกษา ฯ	
36.	นางสาวศศิญากรณ์ เฉลยพจน์	ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	ส่วนการศึกษา ฯ	
37.	นางวารภรณ์ รัตนตรัยวงศ์	ผช.ผู้ดูแลเด็ก	-	ส่วนการศึกษา ฯ	
<b>รวม</b>			<b>37</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	

### บทที่ 3

## การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

### ส่วนที่ 1 : หลักและแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองนั้น ได้จัดทำขึ้นภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อให้แผนพัฒนาที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ/วาระแห่งชาติของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และสามารถใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้นำหลักการและแนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาบรรจุในแผนพัฒนาและใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 เพื่อให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้อย่างชัดเจน

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง คือ

1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 แนวทาง คือ

1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 แนวทาง คือ

- 1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- 2.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- 3.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
- 4.การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
- 5.การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
- 6.การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
- 7.การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง คือ

1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ 10 แนวทาง คือ

1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6. การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร
8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** ได้วางแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 8 แนวทาง คือ

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การปรับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง และพันธกรณี ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
7. การควบคุมและลดมลพิษ
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

## **2. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด**

**วิสัยทัศน์จังหวัด**

**“เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”**

**แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2556-2560)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้ มาตรฐานและแข่งขันได้

**แนวทางการพัฒนา**

1. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าภาคการเกษตร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** ส่งเสริมการผลิต การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

**แนวทางการพัฒนา**

1. มูลค่าการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาคนให้มีความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพทักษะฝีมือเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง

**แนวทางการพัฒนา**

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน



**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

**แนวทางการพัฒนา**

1. เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูล หมู่บ้านชุมชน มีความสุขมวลรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2. ทर्फายการธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**3. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง**

**1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

- 1.1 ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยง ทั้งเส้นทางหลัก - สายรองและเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขึ้นพื้นฐานให้มีคุณภาพเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน

**2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ**

- 2.1 พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอและมีคุณภาพด้านน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
- 2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

**3. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ**

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
- 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความว่างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

**4. ด้านการพัฒนาสังคม**

- 4.1 พัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เป้าหมายตำบลน่าอยู่
- 4.2 จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย หรือลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- 4.3 มุ่งสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน เป็นต้น
- 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 4.5 สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการอย่างเสมอภาค

**5. ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหาร**

- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
- 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
- 5.3 ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- 5.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 5.5 ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาการทำงานเพื่อรองรับ/อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

5.6 ยึดหลักการบริหารราชการแบบธรรมาภิบาล หรือการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การจัดการบริหารชุมชน/สังคมที่ดีในทุกด้าน โดยยึดหลักและส่งเสริมให้สังคมไทยยึดมั่นภายใต้พื้นฐานหลักสำคัญอย่างน้อย 6 ประการดังที่กล่าวข้างต้น

## **6. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

- 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งข้อมูล เพื่อศึกษาค้นคว้าทันต่อยุคสมัยโลกาภิวัตน์
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 6.5 ส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
- 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งการละเล่นพื้นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
- 6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรม

## **7. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

- 7.1 ให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองนโยบายความต้องการ การให้การบริการของชุมชนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- 7.2 ส่งเสริมและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
- 7.3 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
- 7.4 ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสุขลักษณะที่ดี

## **8. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- 8.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 8.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชุมชนและปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
- 8.3 สนับสนุนส่งเสริมการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

## **ส่วนที่ 2 : ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา**

### **1. สภาพปัญหา**

- 1.1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
  - (1) การคมนาคมไม่สะดวก
  - (2) ขาดศูนย์ฝึกอาชีพ
  - (3) ขาดตลาดขายสินค้า
  - (4) ขาดการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
- 1.2 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ
  - (1) ปัญหาผลผลิตจากการทำนาต่ำ
  - (2) ปัญหาการอพยพแรงงาน

- (3) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
- (4) ปัญหาแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
- 1.3 ปัญหาการสาธารณสุข และการอนามัย
  - (1) การป้องกันโรคติดต่อ
  - (2) ป้องกันปัญหาหยาเสพติด
  - (3) การคุ้มครองการรักษาพยาบาล
  - (4) สุขภาพ และอนามัยของบุคคล
  - (5) การวางแผนครอบครัว
- 1.4 ปัญหาที่กินน้ำใช้เพื่อการเกษตร
  - (1) น้ำสะอาด ประปาหมู่บ้าน
  - (2) ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
  - (3) ขาดแหล่งน้ำที่เพียงพอ
- 1.5 ปัญหาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  - (1) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
  - (2) ขาดความรู้ในการสุขอนามัย
  - (3) ขาดการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต
  - (4) ระดับการศึกษาของประชาชน (ผู้ใหญ่)
- 1.6 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
  - (1) ที่สาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุก
  - (2) ขาดแหล่งกำจัดขยะในตำบล
  - (3) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้นเงินและคุณภาพดินต่ำ
- 1.7 ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  - (1) ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน
  - (2) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
  - (3) การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
  - (4) อำนาจ และสายงานการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน
- 1.8 ปัญหาอื่นๆ
  - (1) ปัญหาหยาเสพติด
  - (2) ปัญหาภัยแล้ง
  - (3) ปัญหาอาชญากรรม
  - (4) ปัญหาความยากจน

## **2. ความต้องการของประชาชน**

### **2.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- |                           |       |   |          |
|---------------------------|-------|---|----------|
| 1. ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง | จำนวน | 7 | หมู่บ้าน |
| 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต     | จำนวน | 7 | หมู่บ้าน |

3. ก่อสร้างถนนลาดยาง	จำนวน	7	หมู่บ้าน
4. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก/หินลูกรัง	จำนวน	7	หมู่บ้าน
5. ก่อสร้างถนนดิน	จำนวน	7	หมู่บ้าน
6. ปลุกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์	จำนวน	7	หมู่บ้าน
7. ขยายเขตไฟฟ้า	จำนวน	7	หมู่บ้าน
8. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	จำนวน	7	หมู่บ้าน
9. ปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน	จำนวน	7	หมู่บ้าน
10. ร่องระบายน้ำ	จำนวน	7	หมู่บ้าน
11. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว	จำนวน	7	หมู่บ้าน

## 2.2 ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ

1. ฝึกอาชีพต่าง ๆ แก่ราษฎร	จำนวน	7	หมู่บ้าน
2. ฝึกอาชีพแม่บ้าน	จำนวน	7	หมู่บ้าน
3. ส่งเสริมเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	จำนวน	7	หมู่บ้าน
4. จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ธนาคารข้าว	จำนวน	7	หมู่บ้าน
5. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน	จำนวน	7	หมู่บ้าน

## 2.3 ความต้องการด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

1. ขุดลอกสระเก็บน้ำ	จำนวน	7	หมู่บ้าน
2. ขุดสระเก็บน้ำ	จำนวน	7	บ่อ

## 2.4 ความต้องการด้านการสาธารณสุขและอนามัย

1. ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
2. อบรมอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด
3. อบรมแม่บ้าน และเยาวชนป้องกันโรคเอดส์
4. บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
5. ป้องกันโรคเล็ปโตสไปโรซิส
6. ป้องกันปราบปรามศัตรูพืช

## 2.5 ความต้องการด้านการบริการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

1. สร้างวิสัยทัศน์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพิ่มพูนความรู้พนักงานส่วนตำบล
3. ซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
4. สร้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมรั้ว
5. ฝึกอบรมตามนโยบาย
6. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน

## 3. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา

- ❖ จุดแข็ง (Strength)
  - มีพื้นที่สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวาง

- เป็นตำบลที่มีความสงบ/พลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นอย่างดี
- มีแรงงานจำนวนมากและค่าแรงต่ำ
- เกษตรกรมีความขยัน สามารถทำการเกษตรตลอดทั้งปี
- ❖ จุดอ่อน (Weakness)
  - เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร/ผิวจราจรไม่ดี
  - มีปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยไฟไหม้
  - ขาดระบบการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง
  - ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ/ไม่จูงใจเกษตรกร
  - แรงงานขาดทักษะในการทำงาน
- ❖ โอกาส (Opportunity)
  - ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก
  - นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP
  - กระแสความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ(อาหารปลอดภัย)
  - นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ❖ ข้อจำกัด (Threat)
  - ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
  - เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเกษตร

\*\*\*\*\*

## บทที่ 4

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ปรับปรุง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 โดยยึดถือประชาชนเป็นสำคัญ เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหลักในการกำหนด เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

#### วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

“การคมนาคมดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ส่งเสริมอาชีพ การเมืองโปร่งใส”

#### พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมภายในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ทุกฤดูกาล
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี พละนาามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
4. ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมการกีฬา และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้
7. สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
9. พัฒนาองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

## บทที่ 5

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในช่วงระยะ 5 ปี จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 2 แนวทาง 8 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 5 แนวทาง 12 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย 5 แนวทาง 14 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 6 แนวทาง 19 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ประกอบด้วย 4 แนวทาง 11 โครงการ

โดยมีรายละเอียดแนวทางและโครงการ ดังนี้

## บทที่ 6

### การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

\*\*\*\*\*

การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นการนำแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ มากำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปี 2554 – 2558 เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนา อบต.โพธิ์ทอง และเป็นแนวทางในการจัดท่างบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปี และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่าง ๆ ไปดำเนินการ โครงการที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โพธิ์ทอง จะนำไปกำหนดเป็นโครงการย่อยในแต่ละปีต่อไป

ส่วนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อทำหน้าที่

- 1). กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2). ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3). รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือการประเมินว่าการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลอย่างไร เพื่อสามารถวัดผลความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ได้ ดังนั้น การประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมจึงต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การจัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ หรือไม่ โดย อบต.โพธิ์ทอง จะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูลมาก่อนจึงนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ต่อไปด้วย

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ไปสู่การปฏิบัติ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้แสดงไว้ตามตารางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
			ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61
1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมและในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง	1.1จำนวนถนนที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงแล้ว	1.1จำนวนถนนที่ต้องการดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุง	40	10	10	10	5	5
2.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟแสงสว่างประจำหมู่บ้าน	2.1ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	2.1จำนวนครัวเรือน/ประชากรแต่ละหมู่บ้าน/ตำบล	100	100	100	100	100	100
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มืออย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน	3.1ร้อยละเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.1จำนวนของเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	100	80	85	90	90	100
4.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	4.1ร้อยละ 80 ของจำนวนประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	4.1จำนวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย	80	60	65	70	75	80
5.ประชาชนให้ความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	5.1ร้อยละ 90 ของประชาชนที่พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	5.1จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	90	70	75	80	85	90
6.การส่งเสริมสร้างสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ	6.1ร้อยละ 90 ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรมฯ	6.1จำนวนเยาวชนที่เข้ารับการอบรม	90	70	75	80	85	90
7.ประชาชนมีโอกาสสร้างอาชีพและหารายได้เพิ่ม	7.1ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ผ่านการส่งเสริมอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเดิม	7.1จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพแต่ละปี	70	50	55	60	65	70

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
			ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61
8.การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร	7.2ร้อยละ 90 ของกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	7.2จำนวนกลุ่มอาชีพในชุมชน	90	70	75	80	85	90
	8.1จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุง	8.1จำนวนแหล่งน้ำในเขตตำบล	5	5	5	5	5	5
	8.2จำนวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุง	8.2จำนวนประปาหมู่บ้าน	35	7	7	7	7	7
9.การส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน	9.1จำนวนตลาดชุมชนในเขตพื้นที่ฐาน	9.1จัดตั้งตลาดชุมชน	1	1	-	-	-	-
10.ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร	10.1ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง	10.1จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	60	40	45	50	55	60
	10.2ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาข้าวหอมมะลิ	10.2จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	70	50	55	60	65	70
	11.ประชาชนมีความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	11.1ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	11.1จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม	70	50	55	60	65
11.2ร้อยละ 100 ของครัวเรือนผู้รับบริการป้องกันและควบคุมโรค		11.2จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	100	100	100	100	100	100

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
			ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61
12.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ	12.1จำนวนแหล่งทิ้งขยะในเขตตำบล	12.1จำนวนเป้าหมายของแหล่งทิ้งขยะ	1	-	1	-	-	-
13.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	13.1ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน	13.1จำนวนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน	60	40	45	50	55	60
	13.2จำนวนสวนสุขภาพที่ได้รับการปรับปรุง	13.2จำนวนสวนสุขภาพในเขตตำบล	5	1	1	1	1	1
14.ดำเนินการให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	14.1ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับบริการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	14.1จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ	90	70	75	80	85	90
	14.2ร้อยละ 2 ของจำนวนประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นสมาชิก อปพร.	14.2ประชาชนในเขตพื้นที่	10	2	2	2	2	2
	14.3ร้อยละ 90 ของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ	14.3จำนวนประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	90	90	90	90	90	90
15.ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจต่อการออกกำลังกายและการ	15.1ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งกีฬา	15.1จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	90	70	75	80	85	90

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย						
			ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	และออกกำลังการเพื่อรักษาสุขภาพ								
	15.2จำนวนลานกีฬาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่	15.2จำนวนประชากร/เยาวชนที่ ออกกำลังกาย	3	1	1	1	-	-	
16.ประชาชนมีจิตสำนึกและความ ตระหนักในระบอบประชาธิปไตย	16.1ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับ การอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย	16.1จำนวนประชาชนในเขตพื้นที่	60	60	60	60	60	60	
17.ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ	17.1ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มา รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วและ สะดวกมากขึ้น	17.1ประชาชนที่มาใช้บริการที่ สำนักงาน อบต.	90	90	90	90	90	90	
18.ผู้บริหารและพนักงานรวมทั้ง สมาชิกสภา อบต.ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถและประสพ การณ์	18.1ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงาน และพนักงานจ้างที่ได้รับการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน	18.1จำนวนพนักงานและพนักงาน จ้าง	80	60	65	70	75	80	
	18.2ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร / พนักงาน/พนักงานจ้าง/ส.อบต. ที่ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน	18.2จำนวนผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง/ส.อบต.	90	80	80	85	85	90	
19.มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	19.1ร้อยละ 90 ของพนักงานที่มีอุป กรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย	19.1จำนวนพนักงาน/พนักงาน จ้าง	90	80	80	85	85	90	

### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ
<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบกภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น</p> <p>1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีย่างทั่วถึงและเพียงพอ</p>	<p>1.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม่ไฟ</p> <p>1.1.2 ก่อสร้างถนนลูกรัง / ถนนดิน</p> <p>1.1.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนดิน//คสล./ลาดยาง</p> <p>1.1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ / สะพาน / ฝายกั้นน้ำ</p> <p>1.2.1 ขยายเขตถนน คสล./ถนนดิน/ลูกรัง/ลาดยาง</p> <p>1.2.2 ขยายเขตไฟฟ้า</p> <p>1.2.3 ติดตั้งไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร/สัญลักษณ์จราจร ในเขตหมู่บ้าน</p> <p>1.2.4 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>
<p>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน</p> <p>2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป</p> <p>2.4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน</p> <p>2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี</p>	<p>2.1.1 จัดการศึกษาระดับอนุบาล</p> <p>2.1.2 การจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา</p> <p>2.1.3 สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมแก่โรงเรียน ศูนย์ฯ</p> <p>2.2.1 จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน อบต.</p> <p>2.2.2 ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์</p> <p>2.3.1 จัดงานประเพณีท้องถิ่น</p> <p>2.3.2 จัดงานวันผู้สูงอายุ</p> <p>2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>2.4.1 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน</p> <p>2.4.2 จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่</p> <p>2.5.1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	<p>3.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน</p> <p>3.2 พัฒนาแหล่งน้ำ และการชลประทาน</p> <p>3.3 จัดให้มีและบำรุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน</p> <p>3.4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์</p> <p>3.5 พัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ</p> <p>3.6 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่</p>	<p>3.1.1 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน</p> <p>3.1.2 จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพ</p> <p>3.1.3 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.</p> <p>3.2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>3.2.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝน</p> <p>3.2.3 ขุดลอกหนองน้ำ/ลำห้วย / คลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตร</p> <p>3.3.1 จัดตั้งตลาดชุมชน</p> <p>3.4.1 เกษตรอินทรีย์</p> <p>3.4.2 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>3.4.3 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ</p> <p>3.4.4 จัดหาพันธุ์ปลาน้ำจืด</p> <p>3.5.1 จัดหา/ปรับปรุง ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียว กข.6 เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร</p> <p>3.5.2 ปรับปรุงพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร</p> <p>3.6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไหลเป็นแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>3.6.2 จัดหาเรือถีบไว้สำหรับออกกำลังกาย</p>

### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	4.1.1 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ 4.1.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4.1.3 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์
	4.2 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	4.2.1 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะในหมู่บ้าน/บ่อบำบัดขยะ 4.2.2 จัดหารถขนขยะ
	4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	4.3.1 ปลูกป่าชุมชน 4.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
	4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	4.4.1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 4.4.2 สงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และสตรี 4.4.3 สนับสนุนการดำเนินงานของ ศสบ.
	4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4.5.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.5.2 จัดตั้งด่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.5.3 เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4.5.4 จัดฝึกอบรม อปพร. 4.5.5 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 4.5.6 ติดตั้งกล้อง CCTV
	4.6 ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ	4.6.1 ก่อสร้างลานกีฬา /สนามเด็กเล่น อนุสาวรีย์ 4.6.2 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ

4.6.3 จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน และอบต.

- 29 -

### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาท้องถิ่น  5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  5.3 ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร  5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน	5.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินของ อสม.และกลุ่มองค์กรอื่น  5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากิจการสภา อบต.  5.1.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการภายในกิจการสภา อบต.  5.2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการดำเนินงานของ อบต.  5.2.2 จัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลของอบต.ทุก ๆ ด้าน  5.3.1 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล)  5.3.2 จัดทำแผนที่ภาษี / ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี  5.3.3 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ(ผู้นำชุมชน บุคลากรท้องถิ่น)  5.4.1 จัดหาวัสดุ / ครุภัณฑ์ / อุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงาน  5.4.2 จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.  5.4.3 จัดทำ website ของ อบต.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.1 จำนวนถนนที่ก่อสร้าง	40	10	10	10	5	5	ส่วนโยธา
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง/ถนนดิน	2.1 จำนวนถนนที่ก่อสร้าง	10	2	2	2	2	2	ส่วนโยธา
3. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน	3.1 จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม	50	10	10	10	10	10	ส่วนโยธา
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/สะพาน/ฝายกั้นน้ำ	4.1 จำนวนรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/สะพาน /ฝายกั้นน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	50	10	10	10	10	10	ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ขยายเขตไฟฟ้า	1.1 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	100	100	100	100	100	100	ส่วนโยธา
2. ติดตั้งไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร/สัญลักษณ์จราจรในเขตหมู่บ้าน	2.1 จำนวนไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร/สัญลักษณ์จราจร ที่ได้รับการติดตั้งเขตหมู่บ้าน	50	10	10	10	10	10	ส่วนโยธา
3. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	3.1 ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการซ่อมแซม	90	70	75	80	85	90	ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้อย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล	1.1 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาระดับอนุบาล	100	80	85	90	95	100	ส่วนการศึกษา
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา	2.1 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา	100	80	85	90	95	100	ส่วนการศึกษา
3. สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมแก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3.1 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	3	3	3	3	3	3	ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน อบต.	1.1 ร้อยละ 80 ของจำนวนประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	80	60	65	70	75	80	สำนักงานปลัด
2. ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์	2.1 จำนวนศูนย์สารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุง	1	-	1	-	-	-	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. จัดงานประเพณีท้องถิ่น	1.1 ร้อยละ 90 ของประชาชนที่พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	90	70	75	80	85	90	ส่วนการศึกษา
2. จัดงานวันผู้สูงอายุ	2.1 ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	90	70	75	80	85	90	สำนักงานปลัด
3. ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาและวัฒนธรรม	2.2 ร้อยละ 100 ที่ได้รับการส่งเสริม	100	100	100	100	100	100	ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	1.1 ร้อยละ 90 ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรมฯ	90	70	75	80	85	90	สำนักงานปลัด
2. จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่	1.1 ร้อยละ 90 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	90	70	75	80	85	90	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีมาตรฐาน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.1 จำนวนศูนย์ฯที่ได้รับการก่อสร้าง	1	-	-	-	-	1	ส่วนโยธา
2. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมจัดหาสื่อการเรียนการสอน	2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองที่พึงพอใจคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน	80	60	65	70	75	80	งานการศึกษาฯ ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	1.1 ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ผ่านการส่งเสริมอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเดิม	70	50	55	60	65	70	สำนักงานปลัด
2. จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพ	2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มอาชีพ ไซชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	90	70	75	80	85	90	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	1.1 จำนวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	35	7	7	7	7	7	ส่วนโยธา
2. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝน	2.1 จำนวนถังเก็บน้ำฝนที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม	350	70	70	70	70	70	ส่วนโยธา
3. ขุดลอกหนองน้ำ/ลำห้วย/คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	3.1 จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	25	5	5	5	5	5	ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มี และบำรุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. จัดตั้งตลาดชุมชน	1.1 จำนวนตลาดชุมชนในพื้นที่	1	-	-	1	-	-	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไหลเป็นแหล่งท่องเที่ยว	1.1 หนองไหลเป็นแหล่งท่องเที่ยว	1	1	1	1	1	1	สำนักงานปลัด
2. จัดหา.....		1	1	1	1	1	1	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ของประชาชน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	1.1 ร้อยละของการควบคุมโรคติดต่อ	100	100	100	100	100	100	สำนักงานปลัด
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	2.1 ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	70	50	55	60	65	70	สำนักงานปลัด
3. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์	3.1 จำนวนครั้งที่มีการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์	5	1	1	1	1	1	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. จัดหาที่ทิ้งขยะ/ถังขยะในหมู่บ้าน/บ่อบำบัดขยะ	1.1 จำนวนแหล่งที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ ในหมู่บ้าน/บ่อบำบัดขยะ	1	-	1	-	-	-	สำนักงานปลัด
2. จัดหารถขนขยะ	2.1 จำนวนรถที่ได้รับการจัดหา	1	-	1	-	-	-	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 57 - 61	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	
1. ปลุกป่าชุมชน	1.1 ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมปลุกป่าชุมชน	60	40	45	50	55	60	สำนักงานปลัด
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ	2.1 จำนวนสวนสุขภาพที่ได้รับ การปรับปรุง	5	1	1	1	1	1	ส่วนโยธา







